



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
ขาดแคลนครูชั้นวิฤฤฤ

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ได้ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิฤฤฤ ประกาศลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทุกรายแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิฤฤฤ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย ประกาศ และแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทราบรายละเอียด ดังนี้

๑. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมัลลามาต ออาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยประเมินจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะ ทางอารมณ์ การมีปฏิภาณไหวพริบ และมีหลักแนวคิด เจตคติ อุุดมการณ์ในวิชาชีพครู และทิศทางการ จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานศึกษา (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

๒. กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๑๕ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

๓. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ นำบัตรประจำตัวผู้สมัครคัดเลือกมาแสดงในวันที่เข้ารับ การสอบสัมภาษณ์ด้วย

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายใดไม่มารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ภายในวันและเวลา ดังกล่าวข้างต้น จะไม่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ในครั้งนั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางชุลีกร ทองดั่ง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เขต ๒ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิฤกฤต
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
 (แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ที่	เลขประจำตัว ผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางสาวศรีสุดา สอนเทศ	ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๑๕ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร ๑ ชั้น ๒ สพป.สมุทรสงคราม
๒	๐๒	นางสาวทิพย์กมล การีโรจน์	
๓	๐๓	นางสาวอภิวันท์ หล่อพิมพ์	
๔	๐๔	นายทรงพล ลิ้มทรงธรรม	
๕	๐๕	นายกิตติภณ บัวคล้าย	
๖	๐๖	นางสาวอริยา สุขสำราญ	
๗	๐๗	นายสุชาติ ศรียารักษ์	
๘	๐๘	นางสาววราภรณ์ แก้วอาสา	
๙	๐๙	นางสาวศิริลักษณ์ ปุสิต	
๑๐	๑๐	นายพันธ์ศักดิ์ สุขวัตร	
๑๑	๑๑	นางสาวปารีชาต ทองสุข	